

# ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 444 ปีการศึกษา 2559 ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2559

<http://www.bru.ac.th>

## มรภ.บุรีรัมย์ ตระหนักในคุณค่าเยาวชน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2559



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตระหนักคุณค่าของเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและรอยยิ้ม

รศ.มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเป็นตัวแทนอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเปิดเผยว่า เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพชีวิตและลักษณะอันพึงประสงค์ เลี้ยงดูให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายละจิตใจ มีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นจะสามารถทำให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานทุกๆ คนจะเป็นที่คิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะในการที่จะรับใช้สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในภายภาคหน้า

โดยกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีเด็กและเยาวชนพร้อมผู้ปกครอง ใน จ.บุรีรัมย์ พร้อมใจมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งรายละเอียดของงานนั้นประกอบไปด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ กิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลจากหน่วยงานและคณะทั้ง 6 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในบริเวณต่างๆ ทั้งทั้งมหาวิทยาลัย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอันใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานทุกคน





# สารจากอธิการบดี

## รศ.มาลินี จุโทปะมา

สวัสดิ์ปีใหม่ค่ะท่านผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน

ข่าวดีฉบับใหม่ 2569 ที่ขอแสดงความยินดีและภูมิใจร่วมกันก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็น 1 ใน 26 แห่งของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล IPv 6 Ready Award จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv 6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ระบบ DNS Mail และ Web คัดสรรจึงขอขอบคุณคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษากทุกท่านที่มีส่วนทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับรางวัลในครั้งนี้ พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่พวกเราจะร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ก้าวไกลไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยงานใหญ่ที่เราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2569 ก็คืองาน "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะได้มาจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จะเป็นหลักในการประสานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันแสดงศักยภาพในการนำเสนอผลงานวิจัย

ในโอกาสที่จะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากดังกล่าว จึงได้ผนวกรวมงาน "ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2" (2nd Buriram Rajabhat International Conference & Cultral Festival 2016 ( BRICC Festival II 2016)) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2569 เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นงานใหญ่ที่ต้องร่วมกันวางแผน และใช้เวลาในการเตรียมการเพื่อความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้คณะ สำนัก/สถาบัน ต่างมีโครงการและ กิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเน้นในปีนี้ของมหกรรมวิชาการก็คือ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมแข่งขันก็คือ นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สำหรับภาคกลางคืนจะเป็นการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ณ เวทีกลางแจ้ง ซึ่งจะมีการแสดงในประเทศจาก 4 ภูมิภาค และการแสดงจากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ

ดังนั้น การเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้มาร่วมงาน จึงเป็นบทบาทสำคัญที่คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษากทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้ผู้มาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเรามีความประทับใจ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 คือวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2569 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆ ปี ที่ผ่านมา เด็กๆ สนุกสนาน ได้รับความรู้ ได้รับความสุข ของรางวัลมากมาย และอิ่มอร่อยกับอาหารจากชุดอาหารที่มีมากถึง 45 ชุด โดยความอนุเคราะห์ของผู้ใหญ่ใจดีและหน่วยงานจากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานไว้ ณ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีประสบการณ์ในการจัดงานวันเด็กต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า 40 ปี จึงตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน และนักศึกษากของเราได้ฝึกฝนการให้การแบ่งปัน การบริการทั้งด้านความรู้ และนันทนาการ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำประสบการณ์ที่ดีนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าได้ สำหรับงานวันเด็กในปีหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเด็ก เยาวชน สถาบันการศึกษาและสังคมให้มากขึ้น ซึ่งพวกเราทุกคน จะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่อไป

วันที่ 13 มกราคม 2569 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดงานทำบุญเลี้ยงพระอาคารสิริวิทย์เกษตร ซึ่งเป็นนามพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในวันเดียวกันนี้ นักศึกษามรรคมทูตศาสนา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยจัดที่ห้องประชุมสิริวิทย์ อาคารศูนย์วัฒนธรรมอิสานใต้ คัดสรรได้ไปร่วมกิจกรรมนี้และรู้สึกประทับใจในกิจกรรมของนักศึกษา ในการฝึกปฏิบัติเพื่อทำบุญถวายสังฆทาน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่ขอชื่นชม

วันที่ 16 มกราคม 2569 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมงานวันครูเพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญ และระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณครู โดยเริ่มเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 10.00 น. เริ่มพิธีการในหอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกสอน และนักศึกษาที่ชนะการประกวด คำขวัญ และข้อความประทับใจ เข้าร่วมรางวัล ทั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมงานจำนวนมาก จึงขอชื่นชมและขอให้คณะครุศาสตร์ได้สืบสานกิจกรรมงานวันครูนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

ปีใหม่นี้เราเปิดศูนย์อาหารใหม่ให้ทุกท่านได้เข้าไปใช้บริการทั้งศูนย์อาหารใหม่ใกล้หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม และศูนย์อาหารด้านถนนเสด็จนิวัติใกล้อาคารสิริวิทย์เกษตร จึงขอเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมและใช้บริการได้ทั้งสองแห่งคะ

ขอเชิญผู้ที่เกิดในเดือนมกราคม ร่วมกิจกรรมวันเกิดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารบิณฑบาตพระสงฆ์ 9 รูป ร่วมปลูกต้นไม้ 9 ต้น วันของขวัญและรับประทานอาหารเข้าร่วมกัน ณ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญสูงสุด ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น.

ศักราชใหม่ ศูนย์อาหารใหม่ ทุกชีวิตสดใส สุขทั้งกายใจ  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  
(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## เทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีทำบุญ อาคารคณะหลังใหม่ “สิริวิทยเกษตร”



คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บุรีรัมย์ นำโดย รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีฯ พร้อม  
ด้วยผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี  
การเกษตร จัดพิธีทำบุญอาคารคณะเทคโนโลยี

การเกษตรหลังใหม่นามพระราชทาน “อาคารสิริวิทยเกษตร” ขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่  
อาคารสิริวิทยเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
มาเป็นประธานในพิธี และร่วมถวายภัตตาหารเพลและจัดตุงปัจจัยแด่พระภิกษุ ตลอดจนร่วมงานเลี้ยงรับรองที่คณะ  
เทคโนโลยีการเกษตรจัดขึ้น



## มรภ.บุรีรัมย์ เดินสายอวยพรปีใหม่ สถานีวิทยุ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่  
ปรึกษาอธิการบดี อ.จงกล ศิริประภา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
นายภาณุวัฒน์ แก้ววงศ์ และ น.ส.กิตติญา กิมรัมย์ เจ้าหน้าที่ฯ  
เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่สถานีวิทยุ  
จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งหมด 2 สถานี  
ประกอบไปด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียง สวท บุรีรัมย์ และสถานี  
วิทยุกระจายเสียง อสมท.บุรีรัมย์



## มรท.บร. ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชาหัตถ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อ.ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา และ อ.จันทร์สุดา บุญตรี หัวหน้างานทุนและบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 18-24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนรู้ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาการเงินการธนาคาร



## เทคโนโลยีฯ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมผ้าป่าโรงเรียนและค่ายอาสา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 5 หมู่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมผ้าป่าโรงเรียนและค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ



โรงเรียนบ้านละลอกกระสัง ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยกิจกรรมเป็นการนำเงินผ้าป่าจำนวน 70,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนและร่วมกันพัฒนาโรงเรียน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทางการศึกษา และจัดกิจกรรมวันเด็ก



## กองทุนฯ นำ น.ศ. เข้ารับ ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์



น.ส.กฤษชฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนา  
นักศึกษา นายนิติ ฤทธิ์สุรกาญจน์ นักวิชาการการศึกษา  
อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา  
นักศึกษา นำนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณ  
สูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ  
บุรีรัมย์ เขต 1 โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนให้แก่นักเรียน  
นักศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุน  
ส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง จำนวน 5 คน



ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 12109 อาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดให้มีการ  
คัดเลือกอาจารย์ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
เพื่อเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์ ในการรับการคัดเลือกเป็น  
“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558” ของทางมหาวิทยาลัยราช  
ภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ใช้วิธีเสนอชื่อแบบลับ ในวันที่ 28

## เทคโนโลยีการเกษตร เข้าสู่สตาร์ทอัพใหม่อีการบติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปด้วย รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ปัญญา เจริญพจน์



รองคณบดี ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผศ.น.สพ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน หัวหน้า

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อ.दनัย อุ๋นใจ หัวหน้าสาขาวิชาประมง และ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล เข้าพบ รศ.มาลีนี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2559 และรับพรจากท่าน อธิการบดี และเข้าพบ ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2559



## เทคโนโลยีการเกษตร ประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ 1



คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีฯ จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีนี จุฑาปะมา อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ

อ.พีรณิธี ราชวิชา อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่บรรจุได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และร่วมให้นโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นเลิศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชักถามเรื่องต่างๆ อย่างเป็นกันเอง ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคณะในอนาคต

## เทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

สโมสรนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559 โดยภายในงานแบ่งเป็นกิจกรรมตอบปัญหาแจกของรางวัลและเกมส์ปิงโก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การแข่งขันตักปลาของสาขาวิชาประมง และเกมส์เหยียบลูกโป่งและตอบปัญหาจากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมเล่นเกมส์กันอย่างคึกคัก





## ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ จัดโครงการ บริการวิชาการให้ครูภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.นิยม อานไมล์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ" ภายใต้โครงการบริการวิชาการ

ให้แก่ครูภาษาอังกฤษ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและเป็นเกียรติเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูภาษาอังกฤษในจังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมในการสอนตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ Von Bacasmot เป็นวิทยากรโครงการครั้งนี้



## ชมรม BRU Volunteer เข้าร่วมโครงการ “Youth Light Camp 2015”

อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม น.ส.อังศุมาลิน สีธรรม ประธานชมรม BRU Volunteer น.ส.วนิดา ยินดีมาก น.ส.จิตติญาภรณ์ สร้างพล น.ส.ดาราวดี อินทร์ชู น.ส.อินทอร อະช่วยรัมย์ น.ส.กฤษณา งามรัมย์ และน.ส. ปกัศรา สืบสิงห์ เข้าร่วมโครงการ “Youth Light Camp 2015”



ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2558 ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย กิจกรรมของโครงการเป็นการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การเสริมสร้างควมมีจิตอาสา กิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรม กิจกรรมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย กิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแก่ง จังหวัดเลย จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ “YOUTH for Next Step”



## ครุศาสตร์ จัดสัมมนานักศึกษา ระหว่างการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.พัชณี กุลทานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนานักศึกษาระหว่างการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 2/2558 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพั้น ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1,722 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในสถานศึกษา และในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ และ ดร.พัชณี กุลทานันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเพื่อให้ศึกษาสรุปลองค์ความรู้และนำผลการสัมมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง



## ครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ บริเวณโดยรอบอาคารสิริวิษณุการ อาคารสำนักงานคณบดี และรอบอาคาร 10 (คณะครุศาสตร์) เพื่อเป็นการให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนของชาติ เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่เด็ก ส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม และเป็นการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ



เมื่อเดิมนัดเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้า ตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การวาดภาพ ระบายสี การแสดงบนเวที การตอบปัญหา เกม และการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการและนันทนาการ การเชิดหุ่นและเล่นนิทาน การแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ การฝึกเป็นนักประกาศข่าวโทรทัศน์ การฉายวีดิทัศน์สำหรับเด็ก การแข่งขันกีฬาฟุตบอล และการแจกของเล่นสำหรับเด็ก







## ชมรมพุทธศาสตร์ จัดโครงการตักบาตรต้อนรับปีใหม่

นางสาวสาคร วิโค ประธานชมรมพุทธศาสตร์ จัดโครงการตักบาตร เอาชัยต้อนรับปีใหม่ 2559 ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อรับ บิณฑบาต ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ลานพระพุทธรูปวิมลสุโขโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำบุญตัก บาตรในเทศกาลปีใหม่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ศีลธรรม ในมหาวิทยาลัย พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา โดยได้รับ

เกียรติจาก นางสาวกฤษชญา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี และมี สิบเอกฟ้าประทาน เต็มขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับสมาชิกชมรมและ นักศึกษา



## คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรใหม่

คณะวิทยาศาสตร์นำโดย ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานประชุมอบรมบุคลากรใหม่ใน หัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการ ปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ การอบรมในครั้งนี้จัด อบรมให้พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์อัตราจ้างและบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ทำการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ประกอบกับเพื่อให้เข้าใจในบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเข้าใจระเบียบ ประกาศและแนว ปฏิบัติของระบบราชการ และของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องตรงกัน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงานที่ทำอยู่ในระดับ มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา



## ชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2559

น.ส.กฤษชฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย สิบเอกสุธิพันธ์ สมอ่อน ผู้ปฏิบัติงานบริหารกองพัฒนานักศึกษา นายสุรศักดิ์ อาหุกุล และ น.ส.นุชจิรา ลุ่มนอก และสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมรากแก้ว และชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จัดโครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวัดท่าเรือ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชนบทผ่านกิจกรรมวันเด็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่มีสาระการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเด็ก ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคมส่วนรวม



## คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดิ์ปีใหม่ อธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 คน เข้ามอบของขวัญสวัสดิ์ปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

## ครุศาสตร์ จัดงาน กลมเกลียว เกี่ยวสายใย หลอมรวมวัย ใจเดียวกัน สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ "กลมเกลียว เกี่ยวสายใย หลอมรวมวัย ใจเดียวกัน สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ 2559 ครุศาสตร์" ในวันที่ 6 มกราคม



2559 ณ ลานศิลาแลง ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีการจับฉลากของขวัญปี

ใหม่ การแสดงของอาจารย์ใหม่ การประกวดผู้นุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย และสร้างความสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ในการนี้ท่าน รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กล่าวอวยพรวันปีใหม่ให้กับชาวครุศาสตร์ในกิจกรรมครั้งนี้



## ชมรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2559

อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา  
นักศึกษา น.ส.สาคร วิโค ประธานชมรมพุทธศาสตร์ นาย  
ธานินทร์ แก้วยก ประธานชมรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรม จัดโครงการงานวันเด็ก  
ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้าน



น้อยหนองหนาด ตำบลคูขุด อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชนบทได้สนุกสนาน  
ในงานวันเด็กและได้รับความรู้จากฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี  
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประชาชนในชุมชนกับนักศึกษา กิจกรรมของ  
โครงการประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ การเข้าฐานกิจกรรม และมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  
จำนวน 10 ทุน



## คณะวิทยฯ จัดสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานเลี้ยง  
สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2559 นำโดย ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการ  
กิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า  
ต้อนรับปีใหม่และได้กล่าวอวยพร ให้กับคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่  
คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ประยุกต์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีกิจกรรม

จับฉลากของรางวัลและแลกเปลี่ยนของขวัญ รับประทานอาหาร ร่วมร้องเพลง



## ..ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยบริการ..

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการสนับสนุนและเปิดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2559

สำหรับปีงบประมาณ 2559 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นซึ่งมีฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 13 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย

ชื่อฐานข้อมูล	ช่วงเวลาให้บริการ	เข้าใช้งานได้ที่
1) ABI/INFORM Complete	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://search.proquest.com/abicomplete">http://search.proquest.com/abicomplete</a>
2) ACM Digital Library	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://dl.acm.org/dl.cfm">http://dl.acm.org/dl.cfm</a>
3) ProQuest Dissertations & Theses Fulltext	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://search.proquest.com/pqdtglobal">http://search.proquest.com/pqdtglobal</a>
4) SpringerLink – Journal	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://www.link.springer.com">http://www.link.springer.com</a>
5) Web of Science	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://webofknowledge.com">http://webofknowledge.com</a>
6) Emerald Management	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://www.emeraldinsight.com">http://www.emeraldinsight.com</a>
7) American Chemical Society Journal	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://pubs.acs.org/">http://pubs.acs.org/</a>
8) Academic Search Complete	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?auth">http://search.ebscohost.com/login.aspx?auth</a> type=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
9) Communication & Mass Media Complete	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?auth">http://search.ebscohost.com/login.aspx?auth</a> type=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ufh
10) Computer & Applied Science Complete	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?auth">http://search.ebscohost.com/login.aspx?auth</a> type=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih
11) Education Research Complete	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?">http://search.ebscohost.com/login.aspx?</a> authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost& defaultdb=ehh
12) H.W. Wilson	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?">http://search.ebscohost.com/login.aspx?</a> authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost &defaultdb=asf,aft,bai,eft,gft,hft,lft,llf,ofm,rgm ,ssf
13) ScienceDirect	1 พ.ย. 58 – 31 ต.ค. 59	<a href="http://www.sciencedirect.com/">http://www.sciencedirect.com/</a>

**สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2558  
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558**

โดย ผศ.พงศ์เพชร สังข์ศักดิ์ดา  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ  
ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

**อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ**

1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร. 0508/ท9279 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิงฟ้า สินธุวงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรสุภกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. พลตำรวจตรีชัยเดช ปานรักษา	ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด	ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา	ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายพลกฤต เนาวีประโคน	ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายพันธ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี	ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารมัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. รองศาสตราจารย์มัลลวีร์ อุดลวัฒน์ศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตรว่า อาคาร “สิริวิทย์เกษตร” หมายถึงอาคารซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทางการเกษตร อันเป็นมงคล และพระราชทานพระราชนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ช.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร

3. มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 รอบโควตา จำนวนนักศึกษาที่รับไม่เกิน 4,000 คน และรอบทั่วไป จำนวนนักศึกษาที่รับไม่เกิน 1,000 คน รวมจำนวนนักศึกษาที่รับทั้งหมดไม่เกิน 5,000 คน

4. ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีกำหนดการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เกี่ยวกับ “Best Practices ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ”

5. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีมติรับทราบการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสังเกตว่าการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความจำเป็นและคุ้มทุนคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากต้องลงทุนเพื่อจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์จำนวนมาก ในขณะที่ภาคอีสานมีโรงงานอุตสาหกรรมมากเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหากจะมีการขยายตัวก็จะมีเพียงจังหวัดขอนแก่น อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี

6. มหาวิทยาลัยได้จัดทำ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป กศ.บป. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 เพื่อให้การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป กศ.บป. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. มหาวิทยาลัยได้จัดทำ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 เพื่อให้การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
2. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
3. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3
4. อนุมัติการขอสละสิทธิ์การรับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของนายหมวดเอกธารณา คชเสนี
5. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา เจริญพจน์ เป็นกรรมการสภาวิชาการ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง กาญจนการุณ กรรมการสภาวิชาการ ที่หมดวาระเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
6. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับภาคปกติ ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
7. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการดำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2558
8. ยอมรับการตีพิมพ์บทความในวารสารพื้นที่ถิ่นโขง ซี มูล วารสารวิชาการแพรวกาภาพสิษฐ์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9. อนุมัติการเบิกเงินงบบุคลากร เพื่อสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559
10. การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานในตำแหน่ง อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป
11. เห็นชอบแต่งตั้ง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

1. กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2558 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจกัญจน์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



# มรภ.บุรีรัมย์ คารวะปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด

รศ.มาลีณี จุฑาประมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปคารวะ มอบของขวัญปีใหม่ แก่ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมาร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์



# มรภ.บร. ประชุมสภาคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 21



รศ.มาลีณี จุฑาประมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 21 ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น ในวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธอุทยาน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีคณะดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า 60 คน

ด้าน ผศ.วิระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานต่อความร่วมมือ การพัฒนาแนวคิด วิสัยทัศน์ รวมถึงยกระดับมาตรฐานในการผลิตบุคลากร งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ก้าวล้ำ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและท้องถิ่น



## วรมภ.บุรีรัมย์ ส่งความสุขใจ จัดงาน “สังสรรค์ สามัคคี รับปีใหม่ 2559”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมส่งความสุขใจแก่น้องพี่ชาวมรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงาน “สังสรรค์ สามัคคี รับปีใหม่ 2559”

รศ.มาลินี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าววามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ขึ้นในทุกๆ ปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำพักน้ำแรงของคณาจารย์ ช้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อมหาวิทยาลัยมาตลอดทั้งปี ซึ่งในฤกษ์มงคลดีปีใหม่ 2559 นี้ ให้น้องพี่ชาวมรภ.บุรีรัมย์ทุกๆ ท่านจงได้ประสบแต่สิริสวัสดิมงคล สุขสมทั้งกายใจ ตลอดปีและตลอดไป และเราจะจับมือกันก้าวไปข้างหน้าตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพเพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อันเป็นที่รักของเรา

โดยงานสังสรรค์ปีใหม่ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาวัดศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร การจับฉลากรับของขวัญจากผู้บริหาร คณาจารย์ อาทิ ของขวัญ รถจักรยาน ตู้เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า สร้อยคอทองคำ เงินสด การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมกันรับประทานอาหาร ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นมื่น สนุกสนานและเป็นกันเองจากน้องพี่ชาวมรภ.บุรีรัมย์ทุกๆ คน



**ปรัชญา** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
**วิสัยทัศน์** ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

**พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

**คณิธีรรมประจำมหาวิทยาลัย**  
สุวิโซ ชเน สุโต โทติ  
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่มชน

**คำป็ยบหลักของอบหาวิทยาลัย**  
มีวิสัยทัศน์ ชื่อสัคย์สูงจิต  
จิตอาสา พัฒนาสังคม

**ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย**  
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

**เอกลักษณ์** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

ทนประเชตนิมพันธ์ กองกลาง สำนักทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
439 ถนนระวีระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรทพ 0 4461 1221 โทรสาร 0 4461 2858